

Đề đường thông, hè thoáng

Để giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, huyện Kiến Xương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm trả lại sự thông thoáng cho những vỉa hè, con đường trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Nhật, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kiến Xương



Xác định làm tốt công tác tuyên truyền, vận động là đã hoàn thành được 70% kế hoạch, khối lượng giải tỏa, Kiến Xương chú trọng chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cùng vào cuộc. Huyện đã in và cấp phát đầy đủ tài liệu, tạo sự thống nhất trong công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ chủ trương, kế hoạch giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường, từ đó tự giác chấp hành, tránh xảy ra mâu thuẫn, xung đột trong quá trình giải tỏa cũng như đạt được hiệu quả lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thanh Nê



Căn cứ kế hoạch của UBND thị trấn, chúng tôi đã quán triệt và tổ chức cho các chi hội hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động 100% hội viên gương mẫu thực hiện và các gia đình hội viên sinh sống, sản xuất, kinh doanh ven đường ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT. Tất cả cán bộ hội từ thị trấn đến khu phố tham gia tổ tự quản duy trì đường thông, hè thoáng, tránh tái lấn chiếm.

Anh Đoàn Xuân Triều, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Quý



Không chỉ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân tự giác giải tỏa công trình vi phạm hành lang ATGT, Đoàn Thanh niên xã còn thành lập tổ đoàn viên xung kích gồm 13 đồng chí thường xuyên có mặt bảo đảm ATGT tại các điểm giao thông phức tạp và xây dựng tuyến đường phong quang, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT sau chiến dịch giải tỏa.



Thu giữ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.

Ông Bùi Đức Hạnh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện Kiến Xương cho biết: Trước thực trạng người dân ở nhiều địa phương lấn chiếm trái phép lòng, lề đường, vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ngay sau khi UBND tỉnh có Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện, ban hành Chỉ thị số 03 và thành lập 3 tổ công tác thực hiện giải tỏa.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân được huyện đặc biệt chú trọng, triển khai sớm, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm. Thị trấn Thanh Nê, nơi được xác định là địa bàn trọng điểm về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, những ngày này Đài Truyền thanh thị trấn tuyên truyền về công tác giải tỏa liên tục 3 chương trình/ngày. Ngoài ra, UBND thị trấn còn đưa xe tuyên truyền lưu động đến 14 khu phố phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, chủ trương, kế hoạch, thời gian giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh ven đường. Ông Nguyễn Văn Thư, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Nê cho biết: UBND thị trấn còn in 600 bản cam kết, giao cho lực lượng công an, trật tự đô thị tới tận các hộ dân, đơn vị trên địa bàn để tổ chức ký cam kết tự tự do các công trình vi phạm và không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Còn tại Vũ Quý, ngoài lực lượng công an xã, các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT. Các thành viên tổ tự quản ATGT xã tuyên truyền đến từng thôn. Ông Trần Văn Kiên, Trưởng Công an xã cho biết: Không để người dân làm rạn nứt tình thân từ vỉa hè xuống lòng đường, ngay từ khi các đôi nam nữ đi đăng ký kết hôn, Ban Tư pháp phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động các gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh để bảo vệ tính mạng cho chính mình, người thân và hạnh phúc được trọn vẹn.

Hiện nay, các xã trọng điểm của Kiến Xương về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT gồm Bình Thanh, Vũ Tây, Vũ Lễ, Bình Định, Quang Hưng, Quang Trung, Vũ Quý, Vũ Ninh, Nam Cao, Lê Lợi, An Bối, Thanh Tân, Bình Nguyễn và thị trấn Thanh Nê đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác tự dọn, tháo dỡ biển quảng cáo, mái hiên, mái vẩy, các công trình vi phạm hành lang ATGT; tổ chức kê vạch phân định vỉa hè, xác định phần phải giải tỏa. Nhiều địa phương huy động lực lượng, phương tiện như máy cưa, máy khoan, máy hàn xi... để giúp các hộ dân giải tỏa, nhanh chóng trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng, lề đường.

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, huyện Kiến Xương kiên quyết chỉ đạo các xã, thị trấn xử phạt hành chính và cưỡng chế giải tỏa đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, không tự giác thu dỡ công trình sau ngày 1/4. Sau giải tỏa, các xã, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn người dân tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Những địa phương để xảy ra tái lấn chiếm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, thời gian qua, các cấp, các ngành và nhân dân hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bảo đảm hành lang giao thông được thông thoáng.

Ông Nguyễn Hồng Cường, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tiên Hải



Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, Công an huyện Tiên Hải đã tham mưu cho UBND huyện thành lập ban chỉ đạo, ra các văn bản đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương của trung ương, tỉnh, huyện trong công tác bảo đảm trật tự ATGT để người dân chấp hành, tự giác thực hiện. Công an huyện phối hợp với các địa phương, ngành liên quan tổ chức cho các hộ kinh doanh ven đường ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát tình trạng vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn huyện. Tiên Hải phấn đấu hoàn thành lập lại trật tự ATGT đường bộ đến hết ngày 15/4/2017.

Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải



Công tác bảo đảm trật tự ATGT được Huyện đoàn quán triệt đến các chi đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn huyện. Hoạt động tuyên truyền, bảo đảm trật tự ATGT được triển khai gắn với phong trào thanh niên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Các đoàn viên luôn là những tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên tham gia tuyên truyền tại các khu dân cư góp phần cho người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, vận động các gia đình đoàn viên có kinh doanh ở các tuyến đường chấp hành thủ tục các bằng hiệu, mái hiên vi phạm hành lang ATGT.

Ông Nguyễn Tiến Nhân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phương Công (Tiên Hải)



Sau khi Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh được triển khai tại địa phương, tôi rất đồng tình ủng hộ, đã tuyên truyền đến các hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện bảo đảm an toàn hành lang giao thông đường bộ. Hội đã phối hợp với các đoàn thể của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, nhất là các hộ kinh doanh ven đường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04, có ý thức trong việc không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm tốt trật tự ATGT.

Ông Nguyễn Văn Ngừ, cựu chiến binh thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Hưởng ứng kế hoạch giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, Hội Cựu chiến binh thị trấn Diêm Điền đã tích cực vận động nhân dân không có các hành vi gây mất ATGT như lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, trưng bày biển quảng cáo, dựng lều quán trong phạm vi hành lang giao thông đồng thời vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm hành lang giao thông...

Anh Nguyễn Xuân Tám, hộ kinh doanh tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Tôi rất ủng hộ chủ trương giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ của của tỉnh và huyện. Tuy nhiên, tôi mong cơ quan chức năng trong huyện cần xử lý triệt để các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, tránh tình trạng có hộ thì xử lý có hộ thì xuê xoa bỏ qua.

NHÓM PHÓNG VIÊN



Lực lượng chức năng huyện Kiến Xương tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác giải tỏa vỉa hè.

“Chìa khóa” thành công khi nuôi cá rô phi đơn tính

Mở hướng sang nuôi cá rô phi đơn tính, mỗi năm gia đình ông Trần Trọng Tinh ở thôn Đông Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà) thu lãi trên 150 triệu đồng. “Chìa khóa” mở ra thành công có vai trò quyết định của khoa học kỹ thuật.

Ông Tinh chia sẻ: Qua 3 năm học hỏi kinh nghiệm từ mô hình nuôi cá tại các tỉnh, tôi nhận thấy cá rô phi đơn tính dễ nuôi bởi chúng có khả năng thích nghi với mọi nguồn nước, ít bệnh, khả năng sống sót cao. Thế nhưng, khi đưa về địa phương, nhiều hộ nuôi thủy sản trong vùng đã can ngăn bởi họ lo ngại cá sẽ khó thích nghi và phát triển so với các loại cá truyền thống. Quyết tâm hướng đến mô hình mới, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, 5 năm gần đây cá rô phi đơn tính cho đến nay ông Tinh chưa từng thất bại.

Mặc dù cá rô phi đơn tính dễ nuôi, lạnh dưới 5°C cá cũng khó chết song nếu không tuân thủ quy trình khoa học, nắm bắt được sự thay đổi của thời tiết để điều chỉnh kịp thời cũng rất dễ thất bại. Theo ông Tinh, ngay từ khi đưa giống về thả, cần vệ sinh ao nuôi sạch sẽ. Đối với đất chua phen cần phơi ao 3 ngày sau đó rắc vôi với tỷ lệ 15kg/sào. Dùng dung dịch diệt tạp rồi mới bơm nước vào ao thả cá. Khi cá còn nhỏ nên để mực nước khoảng 50cm so với mặt đáy sau đó dâng dần theo từng tuần, trong phạm vi 1 tháng nước sẽ đủ cho cá. Với

diện tích 2,5 mẫu ao, ông Tinh thả 5.000 con, mật độ thả từ 1,75 - 2 con/m². Khi cho cá ăn phải áp dụng tỷ lệ theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cá. Cá giống đến 30g tỷ lệ thức ăn 5kg thức ăn/100kg cá, cho ăn 4 - 5 bữa/ngày; cá từ 30g đến xuất bán cho ăn 2 bữa/ngày. Với ông Tinh, yếu tố thời tiết có vai trò quan trọng, quyết định thành bại khi nuôi cá. Ông đặc biệt chú ý đến thời tiết khi cho cá ăn. Nếu trời âm u, có mưa thì không cho cá ăn bởi dễ bị ép khí, cá thiếu oxy sẽ bị nổi đầu. Trời nắng gắt chỉ cho cá ăn vào buổi

sáng tránh cá bị thiếu oxy. Để tận dụng thức ăn dư thừa và phù du trong ao, mỗi tuần nên cho cá nghỉ ăn từ 1 - 2 ngày. Khi lượng thức ăn dư thừa nhiều cần dùng men vi sinh để phân hủy, làm sạch nguồn nước, thông thoáng nền đáy. Mỗi tháng một lần theo chu kỳ nên sử dụng men vi sinh để phân hủy thức ăn thừa. Chia sẻ về cách phòng, điều trị bệnh cho cá rô phi đơn tính, ông Tinh cho biết thêm: Hiện nay, cá rô phi đơn tính thường mắc hai loại bệnh là đen mang và chướng hơi. Khi mắc bệnh đen mang, cá thường quay tròn trên mặt nước rồi chết.

Để phòng bệnh, gia đình tôi tự chế thuốc kháng sinh cho cá. Hàng tháng, tôi đều xay nhuyễn tỏi sau đó trộn tỏi với thức ăn để khoảng 15 phút rồi cho cá ăn, thực hiện liên tục trong vòng từ 3 - 5 ngày, mỗi tháng một lần. Dù đơn giản nhưng với cách làm này cá của gia đình rất ít bị bệnh, tỷ lệ cá sống đạt khoảng 95%. Khi cá đạt trọng lượng từ 500g đến lúc xuất bán là thời điểm quan trọng cần theo dõi thường xuyên bởi đây là thời điểm cá cần nhiều oxy. Nếu mặt nước đổi màu, có mùi tanh là dấu hiệu tảo xuất hiện, cần phải xử lý kịp thời, tránh để tảo nở hoa. Nếu mặt độ tảo dày phải dùng hệ thống máy sục thường xuyên tạo oxy cho cá thở. Do áp dụng kỹ thuật khoa học cùng với vốn kinh nghiệm học hỏi từ các tỉnh bạn, mô hình nuôi cá rô phi đơn tính của ông Tinh cho hiệu quả kinh tế cao, chất lượng cá ổn định. Thời gian nuôi 7 tháng, cá đều đạt trọng lượng khoảng 1kg. 2,5 sào ao nuôi cá đã tạo việc làm ổn định cho gia đình và có thêm chi phí nuôi các con ăn học.

Gia đình ông Tinh là hộ đầu tiên trong xã thực hiện nuôi cá rô phi đơn tính song do áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, mô hình đã

mang lại thành công. Kết quả của mô hình là tiền đề quan trọng khích lệ các hộ nuôi thủy sản trong vùng không ngừng trau dồi kiến

thức, áp dụng khoa học kỹ thuật, tìm hướng đến những con giống mới có giá trị kinh tế cao.

NHƯ HOANG



Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính của ông Tinh.